



ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

เรื่อง การให้ทุนอุดหนุนการวิจัยภายใต้โครงการ

“ความร่วมมือเพื่อพัฒนานักวิจัยและการวิจัยเพื่อพัฒนาพื้นที่จังหวัดลำปาง” ครั้งที่ 1 / 2555

\*\*\*\*\*

ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ได้มีประกาศเรื่อง การสนับสนุนทุนโครงการความร่วมมือเพื่อพัฒนานักวิจัยและการวิจัยเพื่อพัฒนาพื้นที่ จังหวัดลำปาง ครั้งที่ 1 / 2555 ภายใต้การดำเนินการตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการพัฒนางานวิจัยและการสนับสนุนงานวิจัยเชิงพื้นที่ระหว่างสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย และมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง สำหรับอาจารย์ ซึ่งมีเป้าหมายสร้างความรู้และข้อมูลที่จะเป็นประโยชน์ต่อการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัดลำปาง การพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ ในสายรับใช้สังคมของมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง การพัฒนาระบบการบริหารจัดการงานวิจัยเพื่อพัฒนาพื้นที่ ในมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง รวมถึงการสร้างนักจัดการการวิจัยเชิงพื้นที่ที่มีทักษะในการพัฒนาโจทย์วิจัย ควบคุมคุณภาพงานวิจัย และการทำงานของนักวิจัยให้สามารถเดินควบคู่ และตอบสนองโจทย์ความต้องการแก้ปัญหาและพัฒนาพื้นที่ได้

บัดนี้คณะกรรมการบริหารของโครงการความร่วมมือเพื่อพัฒนานักวิจัยและการวิจัยเพื่อพัฒนาพื้นที่ จังหวัดลำปาง ได้ดำเนินการพิจารณาข้อเสนอโครงการวิจัยเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยภายใต้โครงการ “ความร่วมมือเพื่อพัฒนานักวิจัยและการวิจัยเพื่อพัฒนาพื้นที่จังหวัดลำปาง” ครั้งที่ 1 / 2555 จำนวน 6 โครงการ ดังต่อไปนี้

ที่	ชื่อหัวหน้าโครงการและชื่อนักวิจัย	ชื่อโครงการวิจัย	งบประมาณ
1	อ.สมชาย เมืองมูล คณะครุศาสตร์ (หัวหน้าโครงการ) อ.พิชชา ถนอมเสียง อ.สุภาภรณ์ มาชัยวงศ์ อ.เกษตร วงศ์อุปราช	การจัดการความรู้เกี่ยวกับนวัตกรรม จัดการเรียนรู้ของสถานศึกษาในจังหวัด ลำปาง	95,000 บาท
2	อ.เนตรดาว ไทรัตน์ คณะวิทยาการจัดการ (หัวหน้าโครงการ) อ.พิมาย วงศ์ทา อ.ดร.ธนกร น้อยทองเล็ก	การศึกษาความต้องการแรงงานของภาค การผลิตในจังหวัดลำปาง และภาวการณ์มี งานทำของผู้สำเร็จการศึกษาจาก สถาบันการศึกษา ในจังหวัดลำปาง	80,000 บาท

ที่	ชื่อนักวิจัย	ชื่อโครงการ	งบประมาณ
3	อ.อดุลย์ ทรายตัน คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (หัวหน้าโครงการ) อ.ปวีณา งามประภาสม	ศักยภาพและกลยุทธ์ด้านระบบการจัดการจัดการ ของโรงงานเซรามิกขนาดเล็กในการเตรียมความ พร้อมเพื่อการดำรงอยู่อย่างยั่งยืน	75,000 บาท
4	อ.วิไลลักษณ์ พรหมเสน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (หัวหน้าโครงการ) อ.ปิยรัตน์ วงศ์จุมมะลี	การศึกษาระบบการผลิตพืชสมุนไพรของศูนย์ พัฒนาวัตถุดีบุกและสมุนไพรจังหวัดลำปาง (โรงพยาบาลแจ้ห่ม) เพื่อนำไปสู่กลไกทางด้าน การตลาดในจังหวัดลำปาง	95,000 บาท
5	อ.อภิศักดิ์ จักรบุตร คณะวิทยาศาสตร์ (หัวหน้าโครงการ)	การศึกษาความสัมพันธ์ของการเปลี่ยนแปลงการ ใช้ประโยชน์ที่ดินต่อสถานการณ์อุทกภัย อำเภอ เมืองจังหวัดลำปาง	100,000 บาท
6	อ.รัชฎาภรณ์ ทองแป้น คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (หัวหน้าโครงการ) อ.พงศธร คำใจหนัก อ.วิเชิด ทวีกุล อ.ภิญญาพันธุ์ พจนะลาวัลย์ อ.วารินทร์ วงษ์วรรณ	ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินที่มีผล ต่อการเกิดน้ำท่วมในเขตฝั่งเมืองรวมลำปาง จังหวัดลำปาง	100,000 บาท

ทั้งนี้ขอให้ผู้ที่ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยปฏิบัติตามสัญญารับทุนอุดหนุนการวิจัยอย่าง  
เคร่งครัด

ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2555



(ผู้ช่วยศาสตราจารย์เล็ก แสงมีอานูภาพ)

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง